

บทคัดย่อ

วิชาบธ.851 วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

วิชา บธ.851	:	วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ชื่อเรื่อง	:	การศึกษาปัจจัยในการเลือกจัดกลุ่มการลงทุนทางอ้อมของบุคคลผู้มีเงินออมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้จัดทำ	:	นางสาวสุประวิณ ณ เชียงใหม่
อาจารย์ที่ปรึกษา	:	อาจารย์พฤษ หิรัญศรี
หลักสูตร	:	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ
วันอนุมัติผลงาน	:	กุมภาพันธ์ 2544
จำนวนหน้า	:	70 หน้า

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงความสำคัญของเครื่องมือที่ใช้เพื่อการลงทุนในตลาดเงิน ตลาดทุน และสินทรัพย์ บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกจัดกลุ่มการลงทุนของประชากรในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เสนอแนะในการพิจารณาเพื่อการลงทุนและปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการตัดสินใจจัดกลุ่มการลงทุนของผู้มีเงินออมในจังหวัดเชียงใหม่ และการทำการทดสอบสมมติฐานดังนี้

1. บุคคลที่มีผลการตัดสินใจในการเลือกจัดกลุ่มการลงทุนทางอ้อมไม่มีความแตกต่างกันจำแนกตามเพศ ช่วงอายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน
2. เสนอแนะที่ใช้ในการพิจารณาในการเลือกจัดกลุ่มการลงทุนไม่แตกต่างกันจำแนกตาม เพศ ช่วงอายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน
3. ปัจจัยภายนอกที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกจัดกลุ่มการลงทุนไม่แตกต่างกันจำแนกตาม เพศ ช่วงอายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน

กลุ่มตัวอย่างของประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือบุคคลที่มีเงินออมในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 300ราย โดยทำการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามแบบบังเอิญแล้วนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมานสำหรับทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ค่า t-test F-test การวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance) และไคสแควร์ (Chi-square)

ผลการวิจัยปรากฏว่าผู้มีเงินออมและต้องการนำเงินออมของตนมาลงทุนทางอ้อมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 18-30 ปี สถานภาพสมรส การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มีความรู้เรื่องการบริหารการลงทุนทางการเงินอยู่ในระดับปานกลาง ประกอบอาชีพเป็นลูกจ้าง ซึ่งมีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 10,000 บาท ความสำคัญของเครื่องมือที่ใช้เพื่อการลงทุนในตลาดการเงินในตลาดเงินกลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญมากที่สุดกับเงินฝากธนาคารพาณิชย์ รองลงมาคือเงินฝากธนาคารออมสิน และเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ ตลาดหุ้นกลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญมากที่สุดกับเงินสำรองเลี้ยงชีพ รองลงมาคือ หลักทรัพย์ธุรกิจ(หุ้นสามัญ) และสมาชิกสหกรณ์ร้านค้า ส่วนในสินทรัพย์กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญมากที่สุดกับทองคำมากที่สุด รองลงมาคือการประกันชีวิต และอสังหาริมทรัพย์(ที่ดิน บ้านพร้อมที่ดิน และที่อยู่อาศัยประเภทอื่นๆ) บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจจัดกลุ่มการลงทุนของกลุ่มตัวอย่างพบว่าส่วนใหญ่ตัดสินใจเอง และปรึกษาครอบครัวและญาติมีอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกัน เกณฑ์ที่ใช้พิจารณาในการจัดกลุ่มการลงทุนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในเงินทุน ความเสี่ยงจากการลงทุน และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ตามลำดับ ส่วนปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการตัดสินใจจัดกลุ่มการลงทุนพบว่าภาวะเศรษฐกิจและอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ เสถียรภาพของค่าเงินบาท และสภาวะการเมือง ตามลำดับ

สำหรับการทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 บุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกจัดกลุ่มการลงทุนไม่มีความแตกต่างกันจำแนก เพศ ช่วงอายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน พบว่ามีเพียงปัจจัยด้านเพศเท่านั้นที่ไม่มีความสำคัญต่อบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกจัดกลุ่มการลงทุน สมมติฐานข้อที่ 2 เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาตัดสินใจเลือกจัดกลุ่มการลงทุนไม่แตกต่างกันจำแนกตาม เพศ ช่วงอายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อ พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อการเลือกใช้เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาตัดสินใจเลือกจัดกลุ่มการลงทุน สมมติฐานข้อที่ 3 ปัจจัยภายนอกที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกจัดกลุ่มการลงทุนไม่มีความแตกต่างกันจำแนกตามเพศ ช่วงอายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผลต่อปัจจัยภายนอกที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกจัดกลุ่มการลงทุน

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ได้นำบุคคลที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกจัดกลุ่มการลงทุน เกณฑ์ที่ใช้พิจารณาในการเลือกจัดกลุ่มการลงทุน และปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการตัดสินใจในการจัดกลุ่มการลงทุนมาศึกษาถึงความสัมพันธ์กับปัจจัยส่วนบุคคลคือ เพศ ช่วงอายุ ระดับการศึกษา และรายได้ต่อเดือน เพื่อให้ทราบถึงความแตกต่างในด้านปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อปัจจัยอื่นๆที่ใช้พิจารณาในการจัดกลุ่มการลงทุน ซึ่งสถาบันการเงินที่ต้องการระดมทุนจากผู้มีเงินออมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จะสามารถวางกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันในเพศ อายุ การศึกษา และรายได้ เพื่อให้การระดมเงินทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้วางไว้